



Cái Chổi Cùn

Ở Hoa Kỳ, người ta thường dùng máy hút bụi vì nhà nào cũng lót thảm, những năm gần đây thảm được lột đi để thay vào những sàn nhà bằng gỗ trông thật sạch sẽ và đẹp mắt hơn.

Người Việt Nam tuy sống nơi văn minh vẫn không quên cái chổi của quê hương, vì thế hầu như nhà nào cũng có cái chổi để góc nhà hoặc nơi xó bếp.

Đền Thánh Mẹ La Vang có biết bao nhiêu các chị em tụ họp hằng ngày, hằng tuần ngoài việc đọc kinh thờ phượng, làm tông đồ còn quanh quẩn bên nhau nơi nhà bếp, ôi biết bao chuyện trò vui cười xuất phát từ nơi đây. Cái chổi cũng được các bác, cô, chị em chuyền tay nhau để làm sạch đẹp nhà Chúa.

Chổi mới, chổi đẹp dùng để quét những nơi sạch sẽ như nhà nguyện, gian cung thánh, hay ít ra cũng để quét phòng khách nhà riêng tư nơi sang trọng nhất mà ta dùng để tiếp bạn bè.

Rồi một ngày những cái chổi mới, chổi đẹp theo thời gian trở thành những cái chổi cùn sơ xác, xấu xí được chúng ta dùng vào nơi mà người ta cho là hôi thối nhất, dơ bẩn nhất, những nơi mà chổi mới, chổi đẹp kia không hề phải đụng đến.

Để làm người môn đệ của Thầy Giêsu, ta cũng tưởng rằng ta sẽ như những chiếc chổi mới, để làm sạch

nguyện đường hay làm sạch nơi mình muốn sạch, nhưng rồi thời gian chiếc chổi sẽ không còn mới và đẹp nữa, để nhường lại là chiếc chổi cùn leo ngoe, sơ xác và xấu xí được dùng để quét vào những nơi hôi thối, dơ bẩn ấy chính là những người muốn theo Thầy Giêsu mang ước vọng cao sang để trở thành men, thành muối cho đời.

Với ước nguyện làm cái chổi trong tay Chúa qua những hy sinh, đau khổ, quên mình để phục vụ cho dân Người. Đây chính là công việc dành riêng cho những ai muốn theo Thầy Giêsu, để đền đáp lại tình yêu vô bờ bến của Người đã dành cho nhân loại khi phải chịu chết trên cây thập giá.

Đôi khi chính vì những việc phục vụ này làm cho nhiều người ghét bỏ, “ăn cơm nhà vác ngà voi”; “việc nhà lo chưa xong..”. Rồi có những khi xem ra công việc không mang lại được thành quả gì, hoặc là công việc quá là tầm thường và chẳng ai muốn đụng đến..

Nhưng nếu không nhìn thấy được “Têrêsa Hải Đồng Giêsu” được Giáo hội phong lên hàng Tiến Sĩ chắc sự khao khát và mong ước theo bước đường của Thầy Giêsu sẽ làm cho ta bỏ cuộc vì những gì con người cho là công việc nhỏ bé cũng sẽ không làm được.

Vì vậy lạy Chúa, để biết làm những công việc nhỏ bé sáng danh Chúa. Đây cũng chính là hạnh phúc của con và cho những ai muốn đi theo Thầy Giêsu tuân phục Giáo Hội và phục vụ anh em.

Nhưng đôi khi với bản tính xác thịt, biết bao sai lầm và yếu đuối trong cuộc sống, giờ đây con cầu xin Chúa hãy giữ gìn con, cho dù con chỉ là “cái chổi cùn, xấu xí, bẩn thỉu”, xin Chúa hãy đặt con trong góc nào đó, trong những nơi thương tích Chúa, ngõ hầu vết thương tội lỗi, đau buồn và thương cảm của con được hòa chung với vết thương Chúa.

Và dù con chỉ là “cái chổi cùn” xin Chúa hãy làm chủ cuộc sống con, cho con niềm hạnh phúc mà con mong đợi. Xin cho con luôn biết làm tròn nhiệm vụ của con là cái chổi cùn, dù cho thế gian có chê bỏ, nhưng xin Chúa đừng bỏ con, vì chỉ có Chúa mới biến “cái chổi cùn” không trở thành vô dụng.

Thanh Mai